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ĐẠI HỌC QUỐC GIA
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11  năm 2010

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG ĐHQG-HCM

Ngày 24/11/2010

Thời gian: 8h30, ngày 24/11/2010

Địa điểm: Phòng họp 201, Nhà điều hành ĐHQG-HCM

Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, TP.HCM

Thành phần tham dự:

1) Hội đồng ĐHQG-HCM:

a) Thành phần tham dự:

- PGS.TS. Phan Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Lê Quang Minh, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- TS. Nguyễn Đức Nghĩa, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Vũ Đình Thành, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Dương Ái Phương, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Võ Văn Sen, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Hồ Thanh Phong, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- GS.TSKH. Hoàng Văn Kiếm, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Nguyễn Văn Phước, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Nguyễn Tấn Phát, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Trần Chí Đáo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- GS.TS. Trần Hồng Quân, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- GS.TS. Huỳnh Ngọc Phiên, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- GS.TSKH. Chu Hảo, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- PGS.TS. Nguyễn Văn Luân, Ủy viên Hội đồng ĐHQG-HCM

- GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, Chủ tịch Hội đồng KH&ĐT
b) Vắng mặt:
- Ông Nguyễn Thành Tài
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- Bà Mai Kiều Liên

- Ông Nguyễn Văn Hiệp
- Ông Huỳnh Thành Đạt
2) Lãnh đạo các Ban chức năng, VP:

- Ông Ngô Đình Thành, Trưởng Ban KHTC
- Bà Trần Thị Hồng, Trưởng Ban QHĐN
- Ông Hoàng Dũng, Trưởng Ban KHCN
- Ông Nguyễn Hội Nghĩa, Trưởng Ban ĐH&SĐH
- Bà Lê Thị Thanh Mai, Q. Trưởng Ban CTSV
- Ông Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban TCCB
- Ông Châu Ngọc Ẩn, Giám đốc Ban QLDAXD
- Bà Lê Thị Anh Trâm, Q. Chánh Văn phòng

- GS.TS. Đặng Vạn Phước, Trưởng Khoa Y
- Bà Vũ Thị Phương Anh, Giám đốc TT KT&ĐGCLĐT
3) Tổ thư ký:

- Ông Nguyễn Đình Tứ, Phó Chánh Văn phòng

- Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chuyên viên Văn phòng

4) Tổ nghiên cứu chiến lược:
- Ông Lê Thành Long, Trưởng Ban PT&QLDA

- Ông Lê Nguyễn Đức Chính, Phó Ban KHTC

- Ông Trần Viết Hoàng, Phó Ban KHTC

5) Tổ thiết bị và bản tin:
- Bà Nguyễn Thị Minh Lan, Ban CTSV

Nội dung cuộc họp:

I. Khai mạc kỳ họp lần thứ 8 của Hội đồng ĐHQG-HCM:

- Báo cáo thành phần tham dự họp
- Thông qua chương trình họp
- Thông qua biên bản phiên họp Hội đồng ĐHQG-HCM lần thứ 7

II. Báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình hoạt động của ĐHQG-HCM năm 2010:
1) PGS.TS. Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG-HCM trình bày báo cáo

(tài liệu)
2) Báo cáo của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, chủ tịch Hội đồng KH&ĐT về

tình hình hoạt động của Hội đồng KH&ĐT năm 2010:

(tài liệu)
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3) Báo cáo của ThS. Lê Trung Hiếu, Trưởng Ban TCCB về định hướng, cơ
chế vận hành, quy định tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong ĐHQG-HCM:

(tài liệu)
4) Báo cáo của GS.TSKH. Trần Ngọc Thêm, chủ tịch Hội đồng KH&ĐT về

Dự thảo kế hoạch chiến lược phát triển KHCN giai đoạn 2011-2015:

(tài liệu)
5) Đóng góp ý kiến:

Ông Chu Hảo:
Hiện nay ĐHQG-HCM có quan hệ như thế nào với Khu Công nghệ cao TP.HCM? đã

có những hoạt động gì cùng phối hợp chưa?

Ông Phan Thanh Bình:

Về mặt tổ chức cũng như hoạt động thì ĐHQG-HCM và Khu Công nghệ cao có mối
quan hệ khá chặt. Đứng về mặt tổ chức thì Giám đốc ĐHQG-HCM trực tiếp ở trong Hội
đồng chỉ đạo của Khu Công nghệ cao, ngoài ra rất nhiều thầy cô trong ĐHQG cũng tham gia

vào Hội đồng khoa học của Khu Công nghệ cao.
Về hoạt động, hiện nay có 2 dạng hoạt động chính:

- Hợp tác KHCN: ở Khu Công nghệ cao có 2 khối là khối doanh nghiệp và khối của
Ban quản lý Khu Công nghệ cao. Trong Ban quản lý Khu Công nghệ cao thì có 2 dạng hoạt
động là NCKH và đào tạo. Trong NCKH, hiện nay ĐHQG có nhiều đề tài nghiên cứu với
trung tâm NCKH của Khu Công nghệ cao. Phòng thí nghiệm điều khiển số và tự động hóa
của ĐH BK gắn kết với phòng thí nghiệm về tự động hóa của Khu Công nghệ cao. Phòng thí

nghiệm  Công nghệ Nano và ICDREC cũng gắn bó với phòng thí nghiệm về Nano của Khu
Công nghệ cao. Nói chung về nghiên cứu ĐHQG và Khu Công nghệ cao đều có những đề tài

chung.

- Hợp tác đào tạo: hiện nay Khu Công nghệ cao rất muốn thành lập Khoa Công nghệ
cao của ĐHQG nhưng nằm ở trong Khu Công nghệ cao, trực tiếp chỉ đạo đề tài này là đồng
chí Phó Giám đốc Nguyễn Đức Nghĩa. Do ý kiến của Hội đồng chưa dứt khoát giữa vấn đề
Khoa Công nghệ cao và các trường như thế nào nên chưa hình thành được.

Như vậy, đứng về mặt đào tạo và nghiên cứu thì ĐHQG và Khu Công nghệ cao gắn
bó với nhau và Giám đốc ĐHQG-HCM trực tiếp tham gia chỉ đạo.
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Ông Nguyễn Đức Nghĩa:
Đối với Khu Công nghệ cao thì ĐHQG có quan hệ rất mật thiết. Riêng về đề án Khoa

Công nghệ cao thì hiện nay cũng có thông tin là trường ĐH Sài Gòn đang tích cực xin

chuyển đề án của ĐHQG về trường ĐH Sài Gòn, như vậy nguy cơ rất lớn nếu như chúng ta
không đồng thuận. Đầu tư của Thành phố cho Khu Công nghệ cao nếu chúng ta tiếp nhận thì

chúng ta sẽ thụ hưởng còn nếu không sẽ chuyển cho ĐH Sài Gòn. Trường ĐH Sài Gòn rất
thuận lợi là họ trực thuộc Thành phố, Khu Công nghệ cao trực thuộc Thành phố do đó liên

thông tài chính với nhau rất dễ. Cái khó của chúng ta hiện nay là quan điểm, đặc biệt là của
Trường ĐH KHTN và ĐH BK về vấn đề thành lập Khoa Công nghệ cao như thế nào và vấn
đề tài chính tiếp theo, cho nên trong lần trước chúng tôi đã trình dự án và xin ý kiến của Hội
đồng nhưng chưa được đồng thuận lắm. Hiện nay, nhóm thường trực của đề án này cũng
đang tích cực làm lại đề án cho hoàn chỉnh để khi trình trước Hội đồng sẽ đạt được sự đồng
thuận tối đa. Đây là đề án khá lớn và có tầm quan trọng chiến lược để chúng ta phát huy sức
mạnh đội ngũ, phát huy sức mạnh tầm chiến lược, trí lực của ĐHQG.

Trong kỳ họp Hội đồng lần sau vào tháng 3/2011, Khối đào tạo đăng ký 2 báo cáo

mang tính chất chiến lược cho công tác đào tạo và NCKH:

- Hệ thống liên thông trong đào tạo kèm theo quy hoạch đào tạo: chúng tôi rất mong
muốn tận dụng trí tuệ của Hội đồng KH&ĐT để có thể góp ý về mặt khoa học, về mặt khả
thi của đề án liên thông

- Đề án chi tiết Khoa Công nghệ cao: sáng thứ 7 sẽ có buổi làm việc với ông Lê Hoài

Quốc, Phó Giám đốc Sở KHCN hiện nay phân công phụ trách trực tiếp đề án này. Hiện nay
tiền để viết đề án thì Khu Công nghệ cao đã rất chuẩn bị sẵn sàng 60 triệu cho chúng ta
nhưng ĐHQG chưa dám nhận vì đã nhận thì phải viết ra được đề án. Khu Công nghệ cao rất
tích cực nhưng về phía chúng ta thì phải thăm dò các điều kiện để có thể xúc tiến công việc
và đã xúc tiến thì phải thành công. Chúng tôi rất mong được sự ủng hộ của các thành viên

Hội đồng để về mặt chủ trương có thể tiến hành được và tiến hành một cách thuận lợi.

Ông Nguyễn Tấn Phát:

Trung tâm đào tạo mới thành lập của Khu Công nghệ cao có liên quan gì đến ĐHQG
hay không?

Ông Nguyễn Đức Nghĩa:
Hiện nay thì không nhưng trong tương lai chúng ta sẽ tận dụng được cơ sở vật chất.
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Ông Phan Thanh Bình:

Ý định của Khu Công nghệ cao ban đầu là thành lập một trường riêng, sau đó họ
muốn dựa vào ĐHQG, tinh thần là họ chỉ lo phần đào tạo. Sinh viên trường nào cũng sẽ tốt
nghiệp ở trường đó nhưng tên là tên Khoa Công nghệ cao. Khi cần ngành nào họ sẽ thông
báo tuyển sinh bắt đầu từ năm thứ 3.

Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Thành phố sẽ trả thêm tiền để trả cho những thầy cô giảng dạy tại Khoa Công nghệ
cao chứ không ăn lương theo hệ thống Nhà nước của mình

Cần có một người đứng ra chịu trách nhiệm làm việc với Ban chỉ đạo, vị trí Trưởng
khoa đang trống, đề nghị Trường ĐH BK hoặc ĐH KHTN cử thầy giáo của mình đảm nhiệm
vị trí này. Hiện tại cần một người năng động chịu trách nhiệm trực tiếp để đẩy dự án này lên.

Ông Dương Ái Phương:
Trong kỳ họp lần trước ý kiến của tôi là không đồng tình thành lập. Nếu gọi là Khoa

Công nghệ cao thì vô tình tất cả những gì thuộc ĐHQG sẽ là công nghệ thấp hoặc trung bình.

Nếu có một đề án được trình bày rõ ràng, chi tiết, có lợi cho ĐHQG, cho hệ thống đang vận
hành, cho sinh viên thì ủng hộ nhưng vấn đề là tên gọi có ảnh hưởng gì đến phần còn lại của
ĐHQG hay không?

Riêng với trường ĐH Sài Gòn không sợ rằng mình không nhanh chân bằng vì nếu đề
án này thuộc về ĐH Sài Gòn thì không gì phải tiếc hoặc lo lắng. Nếu Khu Công nghệ cao bỏ
ĐHQG để ngả về ĐH Sài Gòn thì không có gì đáng nói nữa.

Ông Vũ Đình Thành:

Đã làm việc với anh Lê Hoài Quốc để đả thông tư tưởng về vấn đề này. Quan điểm
riêng: đã là lĩnh vực công nghệ cao thì ĐHQG phải tham gia vào. Công nghệ cao phải hỗ trợ
cho ĐHQG, các trường thành viên phát triển, đặc biệt một số ngành mũi nhọn, hiện nay
chúng ta rất yếu về mảng cơ sở vật chất và tiềm lực con người. Nếu Thành phố chủ trương

cho phép các trường trong ĐHQG cùng tham gia vào khai thác, sử dụng thì ủng hộ. Có 2

điểm đề án nên làm rõ:

- Nếu thành lập Khoa Công nghệ cao trực thuộc ĐHQG và đào tạo cho sinh viên các

trường thành viên của ĐHQG thì về mặt cơ chế quản lý của các trường đối với các sinh viên

đó sẽ như thế nào?
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- Đã là công nghệ cao thì phải tập trung vào những ngành mũi nhọn, thực sự cao chứ
không nên đào tạo trùng lặp với các trường ĐH thành viên vì như vậy sẽ gây ra cạnh tranh,
lãng phí. Đã thành lập Khoa Công nghệ cao trực thuộc ĐHQG thì những ngành đào tạo trong
đó phải thực sự công nghệ cao, chuyên sâu về công nghệ và phải khác với các trường thành

viên.

Ông Chu Hảo:
Có thể khẳng định Khu Công nghệ cao TP.HCM đã hình thành và thành công. Ba

thành phần chính của nó là công nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu triển khai và đào tạo đều
được phát triển một cách đồng bộ và cơ ngơi khang trang. Khu Công nghệ cao TP.HCM thật
sự ngang tầm với các Khu Công nghệ cao trong khu vực rộng. Đề nghị Khu Công nghệ cao
hợp tác chặt chẽ với ĐHQG-HCM, cần thúc đẩy hơn nữa đề án mà thầy Nghĩa đã trình bày.

Tôi thiết tha đề nghị Hội đồng cụ thể bằng việc hoàn thiện đề án đó đồng thời với việc tận
dụng tối đa các cơ sở nghiên cứu của Khu Công nghệ cao để đưa sinh viên của mình sang

thực tập và hướng dẫn trên máy móc thiết bị của họ. Ở Khu Công nghệ cao có 2 nơi rất ấn
tượng: một là khu nghiên cứu triển khai mà Intel hứa sẽ làm. Cái này họ đã làm ở Thượng
Hải và Malaysia thế nhưng nếu Việt Nam chỉ để cho Ban quản lý Khu Công nghệ cao loay
hoay thì không có cách nào ép được Intel mở khu này vì họ sẽ lấy lý do là không có người.
Họ mở ra thì có lợi cho họ một phần và sẽ lợi cho chúng ta rất nhiều, lúc đó mới có thể triển
giao công nghệ được. Một đơn vị nữa là Khoa Y mà kết hợp được với chỗ làm thuốc bằng
các chế phẩm bằng gen thì đó là công nghệ top hiện nay và sản phẩm đi khắp thế giới, những
chỗ như thế mình nên phối hợp và có những chương trình nghiên cứu rất cụ thể. Tôi thiên về
hướng không phải ta đào tạo sinh viên công nghệ cao ngay từ đầu và nên kết hợp với Khu
Công nghệ cao thành lập Khoa Công nghệ cao để đào tạo cuối và đặc biệt là sau đại học.

Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Đề nghị các trường như ĐH KHTN, ĐH BK nên chuẩn bị người để làm khoa trưởng
của ngành Y, nếu có một người như vậy thì mình sẽ đẩy chương trình đó theo ý đồ của mình.

Ông Chu Hảo:
Chia sẻ với ý kiến của thầy Phiên, nếu tìm được một người đứng đầu giỏi, tâm huyết

thì sẽ giải quyết được 70-80%.
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Nếu kết hợp tốt với Khu Công nghệ cao thì phải làm sao để cơ sở hạ tầng của ĐHQG
ngang tầm với cơ sở hạ tầng của Khu Công nghệ cao. ĐHQG nên tìm một cách hết sức đặc
biệt nào đó để có đầu tư xứng tầm với Khu Công nghệ cao để hai bên đi song song với nhau.

ĐHQG nên thí nghiệm và nên đi đầu trong việc khuyến khích sinh viên đi học một số
môn tự chọn rất trái với ngành của mình, đó mới là văn hóa Đại học. Song song với việc hợp
tác với Khu Công nghệ cao TP.HCM cần nâng tầm cơ sở hạ tầng và trên cơ sở đó đi đầu cho

sinh viên một số môn tự chọn để nâng cao văn hóa chung.

Ông Nguyễn Đức Nghĩa:
Cảm ơn các thầy đã nhiệt tình đóng góp cho ý tưởng Khoa Công nghệ cao. Hiện tại đã

có dự kiến Trưởng khoa rồi nhưng về mặt nhân sự sẽ trao đổi thêm với các trường, Ban
Giám đốc, với Đảng ủy.

Đóng góp cho báo cáo của Hội đồng Khoa học đào tạo: tận dụng ý kiến của Hội đồng
khoa học đào tạo vì Hội đồng KH&ĐT hiện nay không bao gồm các nhà quản lý, đó là một
cách làm vì khi chuẩn bị các đề án, các dự thảo, văn bản trong quản lý thì trước đây chỉ nhìn

ở góc độ quản lý là làm sao thuận lợi cho công tác quản lý, nhiều khi văn bản ra có thể
không phù hợp với thực tế các trường, các cơ sở. Với góc độ của Hội đồng KH&ĐT sẽ nhìn

các nội dung đó một cách khoa học hơn, bài bản hơn, tận dụng được những ý kiến đóng góp
quý báu của Hội đồng. Ví dụ: vấn đề quy hoạch đào tạo trong ĐHQG như thế nào? ĐHQG
có nhiều trường thành viên với nhiều ngành đào tạo giống nhau, vậy ngành đó nên mở ở
trường nào và nếu đã mở rồi do lịch sử để lại thì sẽ phối hợp với nhau như thế nào? Trước
đây một số ngành đã làm nhưng hiệu quả chưa cao lắm ví dụ ngành môi trường cũng đã phối
hợp với Viện Môi trường – Tài nguyên, trường ĐH BK, trường ĐH KHXH&NV, trường ĐH
KHTN nhưng chưa đạt mức mong muốn trong đào tạo, chỉ dừng ở mức độ tuyển sinh, thậm
chí tốt nghiệp sau đó như thế nào thì vẫn chưa có sự phối hợp tốt, sắp tới Hội đồng ngành sẽ
làm thêm điều đó.

Vấn đề mở ngành mới: khối khoa học cơ bản liệu có thể mở ngành mới về kinh tế hay
không? hay liên kết đào tạo như thế nào? Những chủ trương đó nên có sự thống nhất trong
quy hoạch nếu không các trường sẽ giẫm chân lên nhau và cạnh tranh nhau trong tuyển sinh.
Ngành Khoa học máy tính của trường ĐH BK đề nghị cấp danh hiệu tốt nghiệp là kỹ sư
trong khi ngành khoa học máy tính ở các trường khác đều cấp danh hiệu là cử nhân vậy cơ
sở cấp danh hiệu tốt nghiệp là kỹ sư thì như thế nào? Ở trường ĐH BK hiện nay cũng có một
ngành cấp bằng tốt nghiệp với danh hiệu cử nhân là ngành Quản lý công nghiệp. Hội đồng
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KH&ĐT bên cạnh những vấn đề mà GS. Trần Ngọc Thêm đã trình bày cần giúp cho mảng
đào tạo những vấn đề vừa nêu ra.

Ông Hồ Thanh Phong:

Ngoài những hoạt động mà thầy Bình đã báo cáo trước Hội đồng thì có rất nhiều
những hoạt động khác của các trường đối với công nghệ cao, đối với trung tâm đào tạo và

trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ của Khu Công nghệ cao. Trường ĐH QT cũng
có nhiều hoạt động đối với Khu Công nghệ cao nhưng những hoạt động đó chỉ là tự phát và

lẻ tẻ, chưa có trào lưu mạnh mẽ và khi nào chưa đến mức độ biến đổi về lượng thì không thể
thay đổi về chất. Do đó tôi ủng hộ thành lập Khoa Công nghệ cao, để dung hòa thì có thể tạm
gọi đó là Khoa Công nghệ hoặc Khoa Công nghệ ứng dụng và nên để Khoa đó trực thuộc
trường ĐHBK là tốt nhất vì nếu trực thuộc ĐHQG thì phải có một bộ phận tổ chức liên

thông, liên kết thầy cô giáo, tất cả mọi thứ. Nếu ĐH BK nhận đề án này dĩ nhiên là nhận
trách nhiệm đối với ĐHQG và như vậy phải sẵn sàng chia sẻ thiết bị, sẵn sàng đóng góp.
Riêng trường ĐH QT sẵn sàng hỗ trợ tối đa việc thành lập Khoa. Như vậy người của ĐH BK
sẽ đặt ở đó và ĐH BK sẽ chịu trách nhiệm về tuyển sinh và tổ chức và đó cũng là hướng phát
triển các ngành khoa học mũi nhọn của ĐHQG tương xứng với các doanh nghiệp đã đầu tư
vào Khu Công nghệ cao.

Ý tưởng HĐ KH&ĐT gồm các nhà khoa học: rất hay, vì lúc này các nhà khoa học sẽ
tách rời khỏi quản lý và tập trung suy nghĩ về định hướng khoa học giáo dục. Tuy nhiên,

trong một chừng mực nào đó cũng cần có một hàm lượng nhất định các cán bộ quản lý hoặc
phải có sự trao đổi thường xuyên vì cuối cùng vẫn phải thực hiện vấn đề này.

Ông Trần Hồng Quân:

Báo cáo của đồng chí Chủ tịch HĐ KH&ĐT rất hay và có tầm nhìn bao quát, tuy

nhiên cũng có phần chưa cụ thể và mất cân đối. Trong 7 nhiệm vụ đã nêu thì phần lớn nội
dung là thực hiện các mục tiêu tự thân của ĐHQG- HCM, trong đó nhiệm vụ thứ 4 và một
nửa nhiệm vụ thứ 7 mang tính phục vụ xã hội. Nhiệm vụ thứ 4 là tích cực tạo ra các sản
phẩm khoa học, nhiệm vụ thứ 7 có một phần đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và xây dựng
các doanh nghiệp khoa học… Như vậy có phần mất cân đối vì mục tiêu xây dựng các lực
lượng tự thân của ĐHQG giống như là một cơ sở rất là mới, ta tập trung xây dựng các mục
tiêu tự thân trước, ĐHQG- HCM nên cụ thể hóa thêm những phần từ mục tiêu của nhiệm vụ
thứ 4 và thứ 7. Chúng ta phải xác định từ yêu cầu của xã hội, từ đặc điểm của ĐHQG-HCM

để xác định những vấn đề thuộc lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học xã hội nhân văn, công
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nghệ và kể cả những chương trình, những đề tài mang tính tổng hợp, điều này rất cần thiết vì

chúng ta xây dựng kế hoạch chiến lược về khoa học nên nếu chỉ nói về tính tự thân của
ĐHQG thôi thì thiếu.

Từ việc đầu tư cho ĐHQG- HCM có thể khẳng định rằng về mặt giáo dục chưa bao
giờ thật sự là quốc sách hàng đầu, việc đầu tư cho ĐHQG xây dựng một trọng điểm giáo dục
suốt 10 năm chỉ có 2.000 tỷ, không có 1 công trình nào bức xúc bằng việc đầu tư cho các
trung tâm đại học, chúng ta cần phải thuyết phục nhiều. Trên cơ sở chiến lược khoa học của
ĐHQG đề nghị: khi xây dựng các dự án cụ thể nếu thuyết minh được nó hấp dẫn và có hiệu
quả thì dễ để kéo đầu tư vào, ví dụ về lĩnh vực khoa học ta xây dựng phòng thí nghiệm gì,

xây dựng chương trình khoa học gì và rõ ràng nó có tầm ảnh hưởng đến sự phát triển khoa
học của cả nước và của vùng, đầy sức thuyết phục thì có khả năng kéo đầu tư vào, phải
thuyết phục nhận thức cụ thể để thu hút đầu tư. Đề nghị: kế hoạch, chiến lược của ĐHQG
phải cụ thể hơn.

Tính hợp lý của việc thành lập Khoa Công nghệ cao là không cao, tại sao lại không
đào tạo Khoa Công nghệ cao trong ĐHQG? Nhưng cũng nên chấp nhận và xem đây như là 1

cơ hội, nên đồng ý thành lập một khoa Công nghệ cao trực thuộc ĐHQG. ĐHQG-HCM cần
thảo luận với Khu Công nghệ cao để xây dựng cơ chế quản lý làm cầu nối. Chúng ta cần
chuẩn bị cán bộ, đưa cán bộ qua tham gia để sớm đáp ứng nhu cầu, không nên câu nệ về tên

gọi vì đó là tiểu tiết.

Ông Hoàng Văn Kiếm:
Tán thành ý kiến của thầy Quân: xác định nhu cầu kỹ sư cần đào tạo, phối hợp, thảo

luận giữa ĐHQG với các trường đại học để có những chương trình hợp tác đào tạo, không

thể lập Khoa Công nghệ cao bên cạnh trường ĐH BK, chỉ nên thành lập Trung tâm hợp tác
đào tạo giữa Khu Công nghệ cao và ĐHQG-HCM chứ không phải là Khoa Công nghệ cao,

trong đó có các chương trình về hợp tác về vi mạch, chương trình đào tạo về Nano, chương
trình đào tạo về Công nghệ thông tin và truyền thông, những chương trình đó có 1 trường
đứng ra bổ nhiệm phụ trách công tác, chúng ta có địa chỉ, có kinh phí, có cơ hội để đầu tư,

phải nhìn vào tính hợp lý về lâu dài.

Đề nghị phát biểu lại dự án khoa này để xem xét
Về Hội đồng KH&ĐT: đề nghị bổ sung cán bộ quản lý. Hội đồng nhóm ngành cơ cấu

chưa hợp lý.
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Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Đã có một quyết định của UBND TP là thành lập Khoa Công nghệ cao nếu mà đổi lại
nữa thì sẽ sanh ra nhiều thủ tục và sự ủng hộ của TP về tài chính có thể bị ngưng do đó
không nên câu nệ vấn đề tên gọi nhưng xem đây là cơ hội để tham gia phát triển công nghệ
của đất nước.

Về báo cáo chiến lược: chiến lược biến ĐHQG-HCM thành ĐH nghiên cứu là một
vấn đề không đơn giản, mỗi trường chỉ nên chọn vài ngành, vài lĩnh vực thôi để tập trung
làm cho tốt. Những ngành tổ chức trong Khoa Công nghệ cao phải tập trung vào những
ngành nào đáp ứng nhu cầu thực tế của mình, NCKH phải nhắm đến quốc tế nếu nó thuần
túy khoa học, công nghệ thì phải nhắm đến cơ sở hạ tầng nếu không các kết quả nghiên cứu
sẽ tiếp tục nằm trên báo cáo.

Ông Chu Hảo:
Mục tiêu đến năm 2020 chuyển ĐHQG-HCM thành ĐH nghiên cứu là khó thực hiện

được. Nhất trí với thầy Phiên là chỉ nên chọn một số khoa, bộ môn có các nhóm nghiên cứu
rất mạnh đạt trình độ quốc tế và trên cơ sở đó xây dựng đơn vị đào tạo đi theo đơn vị nghiên

cứu để thành ĐH nghiên cứu, nếu đưa cả hệ thống thì khó mà đạt. Trong từng trường một
hoặc một trường nào đó hoặc một vài khoa trong các trường thành tiêu chuẩn của ĐH nghiên

cứu như vậy sẽ hợp lý hơn.
Vẫn chưa có tiêu chí cụ thể cho ĐH nghiên cứu, ví dụ nếu là một đơn vị đạt trình độ

ĐH nghiên cứu thì có bao nhiêu TS, GS trên 100 SV? tỷ lệ SV tốt nghiệp sẽ làm khoa học
sau khi tốt nghiệp là bao nhiêu? Bao nhiêu công trình NCKH được đăng trên các tạp chí
nghiêm chỉnh? tất cả những chỉ tiêu đó phải thống nhất ngay từ đầu.

Nghị định 115 của Bộ KHCN là một thất bại chứ không phải thành công, giao cho tự
chủ tài chính thì chỉ khuyến khích những công trình mì ăn liền. Nghị định này làm tan nát

các cơ sở nghiên cứu nghiêm chỉnh của chúng ta nhất là nghiên cứu cơ bản  phải hết sức
cảnh giác.

Không có khái niệm Doanh nghiệp Khoa học công nghệ và khái niệm “Thị trường
khoa học công nghệ”. Bản tính của khoa học là không mua bán, là chung cho mọi người, là
chia sẻ chỉ có công nghệ người ta mới giấu, ĐHQG nên xem lại và không dùng khái niệm
“Thị trường khoa học công nghệ” vì không có thị trường khoa học, chỉ có thị trường công
nghệ hoạt động theo doanh nghiệp, áp dụng thành quả nghiên cứu
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Ông Trần Chí Đáo:
Các phát biểu rất rộng và nhiều tí tuệ, rất hay.
Khoa Công nghệ cao: có nhiều cái không có tiền lệ và cũng không giống ai nên thấy

hơi khó, KHCN cao không có tiền lệ, cho là khó cần xem lại mục đích của công nghệ cao,

yêu cầu của khu Công nghệ cao mà chúng ta đáp ứng để họ phát triển chứ không nên suy

nghĩ họ có động cơ gì, phải thấy sự cần thiết phải có một đội ngũ phục vụ ngay. Chúng ta sẵn
sàng với vị trí một ĐH lớn, chất lượng cao để đáp ứng, điều đó mới đúng tầm và mới xứng
đáng với hy vọng của xã hội đối với ĐHQG. Nếu căn cứ vào nguyên lý, tập quán thì việc
thành lập Khoa Công nghệ cao là không hợp lý nhưng nếu cần thiết thì như vậy mới gọi là
đổi mới, cần thiết phải làm đổi mới, nếu không cần thì thôi.

Báo cáo chiến lược: rất hay, cần có những nhóm nghiên cứu, những định hướng, có
gần đây xuất hiện việc hay thành lập các trung tâm để làm mũi nhọn. Trung tâm thực chất
cũng chỉ là một nhóm và không phải lúc nào cũng là trung tâm lớn và việc thành lập trung
tâm nhận được sự đồng tình vì tập hợp được đội ngũ của những nhóm  cần suy nghĩ để
thịnh hành trung tâm, không nhất thiết phải trực thuộc ĐHQG mà có thể trực thuộc ở các
trường thành viên, cách tổ chức như vậy sẽ tốt hơn. ĐHQG là ngôi nhà chung, bền vững,
phát triển được. Hoạt động đối với tỉnh, địa phương, Bộ ngành, Thành phố… là chỗ dựa về
đào tạo khoa học. Khi kinh tế khủng hoảng thì đội ngũ lĩnh vực này cần phát minh những gì

để giúp cho đất nước, xã hội. Báo cáo rất hay, rộng, nhiều trí tuệ, đặc thù của một ĐH đa lĩnh
vực, chất lượng cao, cần làm sao để những điều đó thẩm thấu xuống đội ngũ các thầy cô giáo
đặc biệt là PGS, TS trở lên.

Năm nay, chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu đi vào chiều sâu của phát triển
ĐHQG, khẳng định được mô hình của ĐHQG. Báo cáo tổng kết 15 năm của ĐHQG rất sâu,
rất rộng và khá là đầy đủ, tác động rất lớn đối với xã hội và đội ngũ của chúng ta. Năm 2020,
những thành tựu đó nên nhấn mạnh trong báo cáo thường niên để khẳng định sự phát triển
của ĐHQG đúng hướng và khẳng định được vai trò của ĐHQG mà chính.

Ông Nguyễn Tấn Phát:
Bộ phận chuẩn bị báo cáo làm rất công phu, quá trình làm việc có nghiên cứu. Bộ

phận chuẩn bị cũng nên chuẩn bị những phần mấu chốt cần tập trung thảo luận. Những vấn
đề bàn luận hôm nay là những vấn đề rất cơ bản.

Vấn đề Khoa Công nghệ cao đi đúng vào điểm yếu của chúng ta là khẩu hiệu Liên

thông – Liên kết làm chưa mạnh và còn lúng túng trong cách làm và chưa thống nhất về hình

thức. Đôi khi chúng ta cần làm thí điểm một vài cái để từ đó nhận thức và phương pháp của
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chúng ta đi nhanh hơn, chúng ta cần chọn một số lĩnh vực cụ thể, có nhiều cái để chọn nhưng
chúng ta thử chọn cái này để xem có thống nhất nhận thức và cách làm được hay không, cần
phải mạnh dạn hơn. Điều quan trọng nhất là phải xem xã hội, đất nước, nền giáo dục Việt
Nam nếu làm như thế thì có mạnh hơn được không, mục tiêu này phải đặt lên số một. Nhận
thức về xã hội, đất nước, thành phố này thì mục tiêu đó là đúng chúng ta cần tập trung vào

đó, mà nếu thấy đúng rồi thì đơn vị chúng ta có phần việc hay góp công vào đó thì vì tinh

thần phân hóa ĐHQG chúng ta sẵn sàng làm điều đó.

Phương pháp làm: với một vấn đề nếu một trường nào đó làm được thì chúng ta ủng
hộ và tập trung sức cho trường đó làm không cần gì chúng ta phải lấy danh nghĩa cho ĐHQG
vì cuối cùng tổng kết lại nó cũng vẫn nằm trong danh nghĩa ĐHQG. Nếu ĐH BK một mình

làm được vấn đề này thì chúng ta giúp cho ĐH BK làm và tập trung sức, bổ sung thêm lực
lượng. Những cái khác một ĐH BK không làm được, phải có lực lượng chung của nhiều ĐH
lúc đó vai trò đầu mối của ĐHQG phải là số một, phải đứng ra làm cơ chế, chuẩn bị người,
tập hợp lực lượng, chuẩn bị cơ sở vật chất  phải phân công rất rõ. Mỗi năm, một Ban chỉ
cần làm được một việc cụ thể để đẩy mạnh liên thông-liên kết thì cánh thứ 2 của con chim
của ĐHQG sẽ bay cao hơn.

Ông Võ Văn Sen:
Rất tâm đắc với ý kiến của TS. Chu Hảo về Nghị định 115. Hiện nay, những người TS

ở trong trung tâm phải cho vào biên chế các khoa để trả lương chứ nếu lấy tiền của trung tâm
thì coi như trung tâm chết ngay cái nghiên cứu cơ bản. Đề nghị mở rộng ý kiến của thầy Chu

Hảo ra thành tọa đàm của ĐHQG và cuối cùng ĐHQG kiến nghị với Bộ KHCN: không thi
hành Nghị định 115.

Về Khoa Công nghệ cao: ý kiến của thầy Đáo là ý kiến thực tế nhất, phù hợp với đất
nước nhất, đừng câu nệ từ ngữ. ĐHQG sẽ làm đầu mối đứng ra lo việc thành lập Khoa Công
nghệ cao vì đây là nhu cầu của TP và đã có mô hình sẵn của Khu Công nghệ cao đang mời
gọi, nếu ta không làm thì sẽ thiếu vai trò nòng cốt trong hệ thống ĐH và xã hội. Chúng ta sẽ
soạn quy chế như trung tâm đào tạo.

Về kế hoạch chiến lược KHCN: cố gắng của thầy Thêm và Hội đồng KH&ĐT là rất
lớn, tâm huyết, nhiều ý kiến mới mẻ. Đề nghị: sẽ có những điểm xuất phát là xây dựng ĐH
nghiên cứu chứ không phải xây dựng một viện nghiên cứu. Nghiên cứu sẽ gắn với đào tạo và

nghiên cứu, ĐH sẽ xuất hiện với xã hội như là một nơi nghiên cứu khoa học trong đó chuẩn
là cán bộ giảng dạy là bao nhiêu phần trăm cho nghiên cứu, những đề tài, luận văn, luận án
ứng dụng cho nghiên cứu là bao nhiêu, cho nên nó phải gắn giữa đào tạo và nghiên cứu chứ
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không phải là một chiến lược riêng về nghiên cứu khoa học của một viện nghiên cứu và chỉ
chuyên về nghiên cứu thôi, chiến lược này phải lồng ghép chung vào chiến lược của ĐHQG
thể hiện bằng tất cả những chương trình và dự án cụ thể giữa đào tạo và nghiên cứu. Lực
lượng chính của nghiên cứu trong ĐH nghiên cứu là các Giáo sư. Nghiên cứu không thể tách
rời khởi đào tạo ĐH và sau ĐH, không thể tách rời khỏi công việc của nhà trường. Những ý
tưởng ở đây có thể gọi là chiến lược thì sẽ hay hơn là kế hoạch, nó mang ý tổng quát, mang

tính mục tiêu là nhiều còn tính cụ thể, kế hoạch thì còn ít mà nếu đi vào một chương trình, kế
hoạch chiến lược dù là 5 năm hay 10 năm kể cả quốc gia vẫn phải xây dựng những chương
trình trọng điểm quốc gia thì mới mang tính hành động, tính cụ thể. Phải có được những
chương trình, dự án tầm vóc ĐHQG để tác động vào hệ thống ĐHQG, các bộ phận phải bắt
tay vào làm mới hình thành nên được kế hoạch chiến lược rõ ràng.

Tán thành ý kiến xây dựng một hệ thống các trường ĐH nghiên cứu không phải là xây

dựng một ĐHQG, không phải xây dựng ĐHQG là một ĐH nghiên cứu mà là xây dựng một
hệ thống ĐH nghiên cứu, không nhất thiết trong ĐHQG trường nào cũng là ĐH nghiên cứu
và trong một trường cũng không nhất thiết là khoa nào cũng là nghiên cứu. Phải có quan
điểm trước và định hướng quan điểm này. Trong hệ thống ĐHQG trước hết những trường
nào sẽ định hướng nghiên cứu?, trong hệ thống toàn bộ các ngành đào tạo của ĐHQG liên

quan đến các khoa thì khoa nào sẽ định hướng nghiên cứu?  phải xác định cho được bản
đồ nghiên cứu mới định hướng và có chương trình cơ bản cho ĐHQG.

Ông Trần Ngọc Thêm:

Ý kiến đóng góp của các thành viên Hội đồng đối với Dự thảo Kế hoạch chiến lược là

rất hoan nghênh, kế hoạch chiến lược đang trong quá trình soạn thảo và còn rất nhiều chỗ
chưa hoàn chỉnh đặc biệt là phần cuối cùng nên rất cần những ý kiến đóng góp. Có 3 vấn đề
liên quan đến kế hoạch chiến lược:

- ĐH nghiên cứu: ý thức rất rõ ĐH nghiên cứu không có nghĩa là cả ĐH đều là ĐH
nghiên cứu và điều này đã được nói rất rõ trong trang 10 chỗ mục tiêu 1: xây dựng nền tảng
ĐH nghiên cứu trong đó có 3 nhiệm vụ thì nhiệm vụ thứ hai là xây quy hoạch tổng thể, xây
dựng hệ thống các đơn vị nghiên cứu và nhiệm vụ ba là bước đầu chuyển dịch được cơ cấu
của một số đơn vị theo hướng từ trọng học tập sang trọng nghiên cứu chứ không phải tất cả.
Trang 11: các đơn vị thành viên lựa chọn xây dựng phương án đào tạo theo hướng gia tăng
hoạt động và sản phẩm nghiên cứu.

Thấy rõ cái sai là không có mục định nghĩa thế nào là ĐH nghiên cứu vì có rất nhiều ý
kiến khác nhau quanh vấn đề này. Tuy nhiên, tựu chung lại đều thống nhất ĐH nghiên cứu là
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một khái niệm chỉ tính chất của ĐH chứ không phải là phân loại ĐH. Nếu chúng ta phủ định
ĐHQG không thể trở thành một ĐH nghiên cứu thì giống hệt như ta nói một trường ĐH
thành viên không thể trở thành ĐH nghiên cứu được vấn đề là mức độ, mức độ đến đâu thì

công nhận được là ĐH nghiên cứu. sẽ nghiên cứu kỹ bài của Thầy Chu Hảo về ĐH nghiên

cứu và sẽ đưa vào thành những tiêu chuẩn, tiêu chí cụ thể và mục tiêu đặt ra là đến năm 2020
ĐHQG trở thành ĐH nghiên cứu đúng là mục tiêu lớn và phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố,
muốn làm được phải có quyết tâm và chiến lược, kế hoạch rất cụ thể hoàn toàn không phải là
không có khả năng thực hiện được, thậm chí cấp ĐHQG nếu tính theo tỷ lệ có khi còn dễ
hơn các trường ĐH thành viên vì ĐHQG đã có hàng loạt những cơ sở là những viện nghiên

cứu, nếu tính theo số lượng các đơn vị thành viên của ĐHQG thì số lượng chuyên nghiên

cứu hiện nay rất nhiều. Trong HĐ KH&ĐT nếu không có cán bộ quản lý sẽ rất khó khăn, đã

đề xuất và đã được Giám đốc ký Quyết định sửa đổi điều lệ của hoạt động HĐ. Hiện nay,
trong điều lệ quy định 2 thành viên đương nhiên là Trưởng Ban KHCN và Trưởng Ban
ĐH&SĐH, đó là 2 tiếng nói chính thức từ cấp Ban của ĐHQG luôn luôn cung cấp những
thông tin để xử lý. Nếu như có thêm những thành viên từ đại diện cấp cán bộ quản lý của
một số trường thành viên thì sẽ rất tốt vì sẽ có thêm những thông tin cung cấp, nhưng hiện
nay trong thành phần HĐ đã có 3 thành viên là những người đương chức hoặc đã từng là
lãnh đạo các trường thành viên, sẽ rất hoan nghênh nếu như Giám đốc có những bổ sung
nhân sự cho HĐ.

Vấn đề Nghị định 115: rất hoan nghênh thầy Chu Hảo đã nêu ra vấn đề, nó sẽ giúp gỡ
được một số khó khăn trong quá trình xây dựng kế hoạch chiến lược.

Ông Hoàng Dũng:
Trong thời gian qua triển khai Nghị định 115 thì rất là khó khăn. Cần thiết phải tổ

chức một buổi Hội thảo để lấy ý kiến về vấn đề này.

Ông Phan Thanh Bình:

Trong một chừng mực nào đó chúng ta cần thiết cũng như tiếp tục làm rõ thêm nhiều
những vấn đề về mô hình, cơ chế quản lý. Hiện nay, chúng ta đang phát triển khái niệm về
hệ thống, đặt ra 2 vấn đề: hệ thống ĐH; Khi nói về hệ thống thì phải nói rõ ra cơ chế hoạt
động của hệ thống đó như thế nào và cơ chế của các trường ĐH như thế nào, thế nào là một
trường ĐH nằm trong hệ thống đặc biệt là khi chúng ta đặt ra vấn đề tự chủ của một trường
rất cao thì tự chủ khi nghĩ đến một hướng phát triển riêng độc lập của 1 trường ĐH và tự chủ
của một ĐH nằm trong hệ thống có sự tương tác với nhau như thế nào là một vấn đề mà
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chúng ta phải nghĩ rất sâu, đây là những vấn đề phải được đặt ra một cách nghiêm túc không

chỉ trong quá trình hoạt động của chúng ta mà đây là vấn đề Phó Thủ tướng đã đặt ra trong
buổi làm việc với ĐHQG, chính mô hình đã làm cho chúng ta trong phát biểu đôi khi không

phải là thuận nhau lắm, nếu muốn phát triển lâu dài thì phải làm rõ vấn đề này.

Phải xác nhận lại xem cơ chế của chúng ta hiện nay hoạt động ra sao? Nhà nước đối
xử với ĐHQG như thế nào? Nếu chúng ta tập trung vào làm đào tạo để đạt đẳng cấp quốc tế,

để đạt ĐH nghiên cứu là tuyệt vời rồi nhưng bây giờ chúng ta phải bỏ một lượng trí tuệ thời
gian để nghĩ đến vấn đề cơ chế và quan hệ nhà nước, rất mất thời gian. Quản lý phải chuyên

nghiệp, rõ ràng và sắc sảo. Nếu Chính phủ đã quy định rằng ĐHQG có những quyền này thì

không có những Quy định khác của Chính phủ vi phạm quy định đã ký rồi. Vấn đề cơ chế
chúng ta phải nghiêm chỉnh, ngay từ bây giờ phải lo vấn đề luật Giáo dục đại học, Nghị định
về ĐHQG.

Về quản lý: phải xem xét lại vấn đề quản lý. Chúng ta là một hệ thống ĐH, là những
ĐH nhưng phải nhìn nhận rõ thế nào là một trường ĐH? Tư duy của chúng ta như thế nào về
ĐH? Chúng ta vẫn còn rất là đơn giản trong mọi chuyện, đôi khi chúng ta quản lý như là một
khoa, một trường phổ thông hơn là quản lý ĐH. Quản lý ĐH là tư duy rất nhiều về tư duy
ĐH và phải có tầm nhìn, phải tôn trọng tập thể đó. Hiện nay chúng ta đang quản lý như là
quản lý hành chính trong ĐH mà quản lý hành chính thì không thể xuất hiện ra một ĐH 
rất khó để hội nhập và phát triển ĐH nghiên cứu, phải làm sao để tinh thần ĐH càng ngày

càng rõ hơn. ĐHQG rất cố gắng trong vấn đề này nhưng khi xuống đến các cơ sở thì có phai

nhạt, những trường cũ đã có truyền thống nhưng những trường mới cần có quá trình để làm,

từ đó đi đến vấn đề trong quản lý là chúng ta thiếu tính chuyên nghiệp trong hệ thống hoạt
động ĐH và chúng ta đang xử lý mọi chuyện như là sự vụ hàng ngày. Làm nghề giáo là phải
nghĩ đến cộng đồng, thầy giáo là của các sinh viên, của thế hệ trẻ và thầy giáo là tương lai
của đất nước nhưng hiện nay quản lý của chúng ta đang nhìn nhận ở góc độ trường của tôi và

trường của anh kể cả khi chúng ta đang nằm trong một hệ thống. Tư duy đó đã làm ảnh
hưởng rất lớn đến quản lý và làm tính chuyên nghiệp mất hẳn đi. Phải nghiêm chỉnh nhìn lại
vấn đề mô hình, cơ chế quản lý để nâng tầm của chúng ta lên.

Quan hệ với TP.HCM: đồng ý với ý kiến của thầy Chu Hảo là phải tranh thủ sự ủng
hộ của TP và trong sự tranh thủ này phải có những ý rất cụ thể. TP.HCM giao cho chúng ta

hỗ trợ trong phát triển nguồn nhân lực nhưng thời gian qua chúng ta còn mơ màng ở chỗ này.

Nguồn lực của ta đáp ứng nguồn lực TP như thế nào? Ban Giám đốc phải làm việc rõ ràng

trong vấn đề này nhất là khi TP đặt ra cho chúng ta một chỗ dựa vào TP thì Ban Giám đốc
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phải làm một đề án đàng hoàng, chúng ta chủ động làm việc với TP, chúng ta vào TP với
nguồn nhân lực như thế nào?

Quan hệ với Khu Công nghệ cao: cần được đẩy mạnh, chúng ta đã có cơ chế và đã ký

kết rồi. Vấn đề con người cũng rất khó khăn nhưng chúng ta phải nhìn cái chung để chúng ta
giải quyết vấn đề này.

Vấn đề Khoa Công nghệ cao: trên tinh thần của Hội đồng là đồng ý chúng ta nên có

hợp tác. GS. Hoàng Kiếm cũng đã lưu ý các vấn đề nhưng thực tế con người vẫn phải tìm
cách bấu vào trong đó để triển khai chứ nếu dạt ra ngoài thì cũng không hay lắm phải có
đề án cụ thể. Trên tinh thần ủng hộ đề án này, còn mô hình ra sao, vận hành và quản lý thế
nào thì đề án phải tính kỹ trên tinh thần là phối hợp. Khoa Công nghệ cao còn là một cơ sở
để TP và Trung ương đầu tư. Luật Công nghệ cao có một quy định là đầu tư tài chính và
miễn giảm một số vấn đề khi phục vụ cho công nghệ cao, do đó ĐHQG phải tranh thủ luật
công nghệ cao trong vấn đề này. Ban Giám đốc ĐHQG sẽ chủ động xây dựng một dự án để
xin TP hỗ trợ cho chúng ta.

Về đào tạo liên thông với các trường: trong hội nghị lần sau sẽ thảo luận vấn đề này.

Về Hội đồng KH&ĐT: có 4 vấn đề được đặt ra:
- Vị trí: Hội đồng KH&ĐT chịu trách nhiệm tư vấn cho Ban Giám đốc, đây là HĐ lấy

trí tuệ của các thầy cô trong ĐHQG. ĐHQG không quá lớn để không nắm được hoạt động
của ĐHQG. Kế hoạch chiến lược này sẽ còn cần phải trao đổi nhiều với lãnh đạo các trường,

cuối cùng Giám đốc mới ban hành và khi đã ban hành thì Giám đốc sẽ chịu trách nhiệm rà
soát lại tính khả thi của nó chứ không phải Hội đồng KH&ĐT làm xong là ban hành mà rõ

ràng sau đó phải đưa lại cho hệ thống quản lý Nhà nước và quản lý Nhà nước sẽ rà soát lại
lần cuối, xem xét khả năng thế nào và triển khai. Lúc đó Giám đốc sẽ ban hành với tư cách là
quản lý Nhà nước. Đồng ý với ý kiến của ông Chu Hảo: trong một số phiên họp của Hội
đồng KHĐT nếu cần thiết sẽ mời một số thành viên của Hội đồng ĐHQG có thể tham gia để
chia sẻ ý tưởng với Hội đồng KHĐT

- Kế hoạch chiến lược KHCN: đây là một sự cố gắng vì là lần đầu làm công việc này,

cần phải rà soát lại theo ý kiến của Hội đồng, cần phải gắn kết chặt chẽ với kế hoạch chiến
lược của ĐHQG, phải cụ thể hơn. Lưu ý: ĐHQG sẽ trở thành một ĐH nghiên cứu như thế
nào đặc biệt là trong vòng 10 năm nữa? Lưu ý mô hình những trung tâm nhỏ và sâu.

- Về Nghị định 115: Hội đồng yêu cầu có sự thảo luận sâu về vấn đề này. Hiện nay
ĐHQG cũng chịu sức ép là các trung tâm này nếu không chuyển đổi thì không còn tiền để
hoạt động, có quy định của Nhà nước trong hạn chuyển đổi. Nghị định 115 chỉ ứng dụng cho

những trung tâm khoa học có khả năng triển khai ứng dụng, những trung tâm khoa học cơ
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bản thì không. Dù chuyển qua 115 thì trong đề tài nghiên cứu vẫn được lấy tiền  đồng ý
Hội đồng có thảo luận về Nghị định 115 và sau kết luận của Hội nghị thì sẽ có kiến nghị với
Bộ.

- Cơ cấu quản lý của Hội đồng KHĐT và Hội đồng ngành đề nghị Ban KHCN xem
xét lại. Kinh phí nghiên cứu của những ngành không thuộc Hội đồng ngành cấp ĐHQG ở
đâu? cần xem xét lại. Ban Giám đốc trong các phiên họp Hội đồng cần gom lại những vấn
đề để tranh thủ trí tuệ của Hội đồng, 4 tháng Hội đồng mới họp một lần nên cần góp ý vào

những vấn đề cụ thể hơn, sâu hơn.

ĐHQG đã có liên kết với ĐH Los Angeles, đây là một ĐH lớn của Hoa Kỳ, yêu cầu là
thành lập một trung tâm nghiên cứu mũi nhọn của học viện nằm ở ĐHQG theo quy chế là sẽ
xin ý kiến chủ trương của Hội đồng.

6) Ông Hoàng Dũng báo cáo đề xuất thành lập Trung tâm MANAR VN:

(tài liệu)

Ông Phan Thanh Bình có ý kiến về việc thành lập Trung tâm MANAR:
Đây là một thử thách rất lớn, Ban Giám đốc đánh giá đây là một cơ hội lớn nhưng hơi

quá tầm của chúng ta. GS Yaghi đã cử NCS qua VN để hướng dẫn chúng ta làm nghiên cứu.
Sau khi nhóm nghiên cứu của ĐHQG công bố được kết quả nghiên cứu thì GS rất phấn khởi.
Trung Quốc bỏ tiền ra lập phòng thí nghiệm và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để chuyển giao
nhưng GS Yaghi không đồng ý nhưng GS đã nhận lời tạo điều kiện giúp đỡ VN. Ngày 27-

28/11/2010, GS Yaghi sẽ sang VN gặp Ban Giám đốc ĐHQG-HCM để xác lập lại quyết tâm
và những điều kiện mà ĐHQG có được cho dự án thành lập Trung tâm MANAR xin chủ
trương và ý kiến của Hội đồng.

Ban Giám đốc đã đặt vấn đề với Ban KHCN là báo cáo với Bộ KHCN và xem đây là
một đề tài trọng điểm Quốc gia của Bộ KHCN và sẽ không khép kín trong ĐHQG, thậm chí
nếu cần thiết các nhà khoa học của cả nước cũng phải tham gia vào để có thể đạt được thành

công trong dự án này. Bộ trưởng Bộ KHCN Hoàng Văn Phong đã đồng ý và dự kiến vào đầu
tháng 12 sẽ có một Hội nghị về hợp tác khoa học Việt – Mỹ, ĐHQG đã đề nghị đưa nội dung
này vào nội dung hợp tác Việt – Mỹ.

Ông Trần Chí Đáo:
Đây là chủ trương chứ không còn là ý tưởng nữa, nếu các đồng chí đồng ý thì thành

lập thôi chứ không nói nữa. Lo lắng: họ đưa điều kiện mà chúng ta không biết được, làm sao
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thuyết phục để người ta đồng ý. Với một ĐH lớn và muốn trở thành một ĐH chất lượng cao
đầu đàn, ĐHGQ nên tiếp nhận ngay càng sớm càng tốt những tiến bộ của khoa học thế giới:
coi vấn đề này là công nghệ cao và đặt vấn đề với TP để TP tiếp sức vào, cần thiết phải vận
động các doanh nghiệp trong lĩnh vực này để góp sức, thêm vấn đề tài chính và cần thiết có

thể vận động các tỉnh lân cận nhưng phải thuyết minh cho được để họ đồng ý đóng góp, chứ
chỉ trông chờ vào Bộ KHCN và Chính phủ cho thì rất mệt.

Tán thành chủ trương thành lập và cần thành lập càng sớm càng tốt để tiếp nhận trong
lúc người ta nhiệt tình như vậy, tìm mọi phương cách để đáp ứng điều kiện cho họ. Về cơ
chế: đây là trung tâm của mình hay là chi nhánh của bên kia? cần làm rõ.

Ông Trần Hồng Quân:

Nên cố gắng tối đa để tiếp nhận công nghệ này. Sắp tới ông GS sẽ sang thì chúng ta

dự định trả lời họ thế nào trong khi một số điều kiện mình chưa nắm trong tay, chúng ta chưa
hoàn toàn chủ động? Cân nhắc cái lợi và cái hại thế nào vì không loại trừ độ độc lập của ĐH
ở Mỹ rất cao khác Việt Nam vậy nên khi đưa vào chương trình hợp tác thì sẽ như thế nào, có

lợi gì cho sự hợp tác này?

Ông Phan Thanh Bình:

Với trang thiết bị trong ĐHQG nếu đỡ đần nhau được thì có thể thực hiện được vì

chúng ta đã có một hệ thống PTN. Trong giai đoạn sắp tới dự kiến đưa một cộng tác viên về
làm Giám đốc trung tâm này trong khoảng 5 năm, lương khoảng 4000 USD/tháng (Hội đồng
đề nghị lương khoảng 10.000 USD/tháng). Nói rõ về buổi tiếp GS Yaghi: phân công 3 vai

cho buổi làm việc, tôi sẽ ủng hộ triệt để trên tinh thần lãnh đạo ĐHQG, thầy Minh sẽ thương
thuyết cụ thể về tài chính, thầy Dũng sẽ nói chuyện khoa học. Về điều kiện: đặt vấn đề nếu
cộng tác viên về thì chúng ta góp phần cái gì và nên nhớ đây là một nữ cộng tác viên có

chồng và con về cùng, dự định: người chồng sẽ về dạy ở trường Quốc tế. Trang thiết bị về
vật liệu trong hệ thống ĐHQG là khá mạnh, có thể đáp ứng được và hiện nay Bộ KHCN đầu
tư 7 tỷ cho PTN vật liệu MOF ở ĐH BK. Nếu có một cộng tác viên của GS về làm đồng
Giám đốc với mình và cộng tác trong 5 năm thì lương sẽ do GS trả nhưng chúng ta hỗ trợ
thêm 5.000 USD/tháng xin TP và các nơi.

Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Đầu tiên là vấn đề nhà ở ủng hộ và giữ họ
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Ông Phan Thanh Bình:

5.000 USD là tính căn nhà: xin thêm Việt – Mỹ, TP, khó Khu Công nghệ cao

Về tài chính sẽ chạy thêm chứ không thể lấy từ ngân sách ĐHQG ra được, phải xin
chính thức vào chương trình Việt – Mỹ và xin tài chính từ phía Bộ KHCN, sẽ trực tiếp làm

việc với TP và có thể TP sẽ ủng hộ được và có thể kéo thêm Khu Công nghệ cao vào coi như
đây là tác với Khu Công nghệ cao, nếu Khu Công nghệ cao tham gia thì chúng ta sẽ có tiền.

Phát triển hướng nghiên cứu riêng của VN, chỉ cần giữ lại chữ MANAR ban đầu, sẽ
có hướng nghiên cứu độc lập.

Hội đồng thông qua vấn đề thành lập Trung tâm MANAR VN.

Vấn đề tài chính: Xin phép Hội đồng từ năm 2010 phiên họp cuối năm sẽ có một buổi
hoàn toàn làm về tài chính, dự kiến sẽ có quyết toán năm trước đó và kết toán năm đương
nhiệm.

Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Các doanh nghiệp trong 3 tháng cuối năm phải nộp báo cáo tài chính bao gồm cả thuế,
ĐHQG cho phép đến khi nào?

Ông Phan Thanh Bình:

Hết quý I năm sau

Ông Ngô Đình Thành:

Theo Luật quy định hiện nay thì các đơn vị, các trường thì cuối quý I là phải nộp báo
cáo, ĐHQG đầu tháng 10 phải gửi báo cáo cho Bộ Kế hoạch Tài chính.

7) Ông Trần Viết Hoàng báo cáo phân tích tài chính:

(Tài liệu)

Ông Phan Thanh Bình:

Về phân tích ngân sách nhà nước: hiện nay trong những đơn vị lớn của ĐHQG thì

chúng ta có thể phân làm 3 loại: những đơn vị tương đối có thể lo được đa phần ngân sách
hoạt động của mình là ĐH BK, ĐH CNTT, ĐH KHXH&NV, ĐH KT-L và lo được khoảng
từ 70 – 75%  đây là những trường công nghệ, có thể dạy theo số đông; Những đơn vị
ĐHQG phải đầu tư là Viện MT-TN và trường ĐH KHTN phải đầu tư 50% ngân sách; Tự
chủ, độc lập tài chính.
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Nguồn khác gồm những yếu tố nào?

Nguồn kinh phí, nợ tạm ứng chưa sử dụng
Khi dự trữ thì phải biết khai thác, sử dụng đúng luật, đúng nguyên tắc.
Nếu lấy tổng ngân sách của ĐHQG chia trên đầu cán bộ (khoảng 4.200 người) thì sẽ

có 110 triệu đồng/người/năm. Trung bình tổng tài sản của VN hàng năm chia cho tổng số
dân là 1.000 USD/năm. Hiện nay ĐHQG đang đầu tư gấp 5 lần trung bình của VN đối với
giáo dục như vậy là không cao khó khăn trong vấn đề quản lý của ĐHQG.

Ông Vũ Đình Thành báo cáo vấn đề tài chính ở trường ĐH Bách Khoa:
Nguồn tạm ứng chưa quyết toán 2009 chuyển sang 2010, số tồn đọng của ĐH BK còn

khá lớn. Năm 2010, ĐH BK đã lên kế hoạch để sử dụng cho các dự án, các nguồn đầu tư của
nhà trường, làm sao để tránh tình trạng tù đọng tạm ứng và duyệt qua năm sau.

Phần chi khác (trong phụ lục): bao gồm 54 tỷ, phần này rất lớn. Trong chi khác đã có

phần xây KTX là 40 tỷ là tồn đọng và phần chi quỹ phúc lợi khen thưởng là 1 tỷ
Hiện nay đối với ĐH BK thì nguồn thu là rất lớn bao gồm các hoạt động về học phí,

CGCN, các nguồn viện trợ khác  đề nghị: khi đánh giá nguồn thu thì không đánh giá trên
tổng nguồn thu, lập bảng chi tiết nguồn thực nhận của các trường để đánh giá việc sử dụng
tài chính của các trường.

Ông Trần Hồng Quân:

Trong phần thu NSNN có phần quỹ nghiên cứu khoa học từ? Trong tài trợ có phần
nào mà các doanh nghiệp tài trợ cho NCKH không? Chúng ta làm quyết toán phù hợp với cơ
quan quản lý tài chính nhà nước, mặt khác phải phản ảnh được hoạt động của từng trường.

Phân tích tài chính phải làm rõ các chi khác, thu khác.

Ông Trần Chí Đáo:
Chi khác cần nêu cụ thể, phân tích của thầy Thành chi cho KTX cũng để vào chi khác

tại sao không để vào CSVC? Thu ngân sách có bao hàm NSNN đầu tư cho xây dựng? nên

nói là thu – chi thường xuyên, không nên để là thu – chi ngân sách.

Ông Huỳnh Ngọc Phiên:

Chúng ta thu hai trăm mấy chục tỷ cho các hoạt động khoa học công nghệ nhưng lại
không nói gì đến nó không thấy được quy mô.
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Ông Phan Thanh Bình:

Ban KHTC xác nhận lại là thu 2009 của KHCN là bao nhiêu? (khoảng 90 tỷ)
Hiện nay không thể hiện được doanh số đó vì chúng ta khoán % cho các đơn vị,

doanh số đó không kê khai vào trong trường và trung tâm vì sẽ bị đánh thuế. Hoạt động
KHCN luôn luôn có báo cáo.

Ông Hoàng Văn Kiếm:
Thuyết minh với NN để ĐHQG có cơ chế để tự chủ trong vấn đề thu học phí. Trình

với Chính phủ cho 4 trường đào tạo chất lượng cao. Nếu ĐH BK, KHTN…nếu được nới
rộng học phí lên thì có thể tự chủ tài chính được  ĐHQG cần giải trình sớm. Trường ĐH
CNTT đến nay mới chỉ thực hiện được 1/10 tổng ngân sách đầu tư trong khi đến năm 2014 là
phải xong. Trong năm vừa rồi ĐH CNTT rất vất vả trong việc chuyển cơ sở tâm lý không

thoải mái trong SV và cán bộ giảng dạy. ĐH CNTT đang rất tiết kiệm để xây dựng trường.
Năm 2010 còn 20 tỷ, nếu không giải ngân sẽ gặp khó khăn trong vấn đề chi tiêu. Bằng nỗ lực
của tập thể và sự hỗ trợ của các ban thì về xây dựng vật chất: diện tích đã phần nào đáp ứng
đủ yêu cầu đào tạo cơ bản, tuy nhiên vẫn còn thiếu diện tích xây dựng PTN

 Cho trường một cơ chế tự chủ, tăng học phí lên khoảng 5 triệu/năm và xã hội hóa
vấn đề xây dựng. Nhà trường rất mong có một cơ chế để tháo gỡ những khó khăn về vấn đề
tài chính, xây dựng. Những nguồn thu về KHCN gặp khó khăn nhưng những nguồn thu về
các dịch vụ đào tạo có tiềm năng rất lớn, có thể triển khai cụm đào tạo trực tuyến cho tất cả
các ngành vì hiện nay nhu cầu học tập rất lớn. Dịch vụ đào tạo trực tuyến đó phải được xếp
hạng ở một thứ bậc cao hơn chứ đừng để lầm lẫn với đào tạo từ xa. ĐHQG cho phép đào tạo
trực tuyến theo chương trình chính quy theo phương thức đào tạo từ xa  tăng được học
viên và học phí một cách hợp lý, đề án này hoàn toàn khả thi.

Ông Nguyễn Văn Luân:

Đánh giá chủ yếu là nguồn NSNN cấp cho hoạt động thường xuyên và nguồn thu sự
nghiệp. NSNN giao hầu hết thực hiện đầy đủ. Nguồn thu sự nghiệp qua nhiều năm là 263 tỷ
là đáng lo ngại, chi vẫn chưa hết, nguồn tích lũy là của nhiều năm chứ không phải 1 năm như
KT-L chưa có cơ sở vật chất thì tập trung đầu tư chủ yếu cho CSVC. Nguồn thu sự nghiệp
chủ yếu trước đây thực hiện theo Nghị định 10 nhưng hiện nay là Nghị định 43 mà theo Nghị
định 43 khi các đơn vị tính toán dựa trên quy chế chi tiêu nội bộ đều tính hoạch toán chi hết
toàn bộ nguồn thu sự nghiệp. Phân theo Nghị định 43 thì vẫn còn những vướng mắc khi thực
hiện những phần kinh phí dành cho những phần được phân bổ trong chi tiêu đặc biệt là trong
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phần quỹ phát triển sự nghiệp với 25%  thuyết minh là không phải trong một năm là
chuyển sang mà là cả một quá trình.

Vốn đầu tư cho xây dựng cơ bản: quan điểm con số dành cho đầu tư cơ bản ĐHQG so
với tất cả các trường trong Bộ Giáo dục rất lớn là không đúng, phải sử dụng nguồn vốn này

để bước đầu hình thành nên đô thị ĐHQG, Bộ Tài chính không đưa con số này ra để đánh
giá, so sánh với các trường khác, không nên sơ sài. Chính phủ cần tập trung đầu tư mạnh cho

2 ĐHQG, vấn đề là cần xem đầu tư đó có hiệu quả hay không?
Kiến nghị: Đối với các trường thành viên phải hết sức lưu ý trong công tác sử dụng

nguồn ngân sách và nguồn thu sự nghiệp, đầu tư và sử dụng có hiệu quả nguồn ngân sách.

Ông Nguyễn Tấn Phát:

Báo cáo cho Hội đồng ĐHQG cần mở rộng hơn, cần có thêm phần báo cáo thu chi
thường xuyên ở mảng sự nghiệp, XDCB và đầu tư phát triển để Hội đồng có ý kiến đề xuất ở
tầm nhìn rộng hơn. Đề xuất: sắp tới chúng ta sẽ cải tiến theo hướng nào, nhất là trong nguyên

tắc, Hội đồng phải thống nhất trong nguyên tắc, trong một số vấn đề lớn cho định hướng sắp
tới. Vấn đề học phí nên xin phép cơ chế cho áp dụng thí điểm thu học phí ở một số lĩnh vực
rồi dần dần sẽ mở rộng ra phải làm đề án hẳn hoi, mũi nhọn thật sự sẽ đi trước.

Mảng dịch vụ còn yếu tăng thu dịch vụ, cần phát triển mạnh hơn nữa.

Làm thì phải xin cơ chế mà cơ chế không tự nhiên có nhưng phải gian khổ mới có
được, trên thực tế cũng đã có một số đơn vị làm rồi, ví dụ: KTX ĐHBK có hơn 2.000 SV ở
đã cũ và sắp sập nhưng không có tiền xây, chúng ta làm cơ chế trình lên cấp trên, với cơ chế
như vậy thì KTX hiện nay là nhất nước, SV ở lấy giá cao nhưng đầy đủ các phòng, đặc biệt
Co-op Mart bên cạnh là một nguồn thu rất lớn và tiền vay kích cầu của Nhà nước cũng trả đủ
nhưng KTX đó của ĐH BK rất to lớn, còn Co-op Mart một tháng như vậy phải nộp tiền thuế
rất lớn cho Nhà nước nên Nhà nước cũng được, trường cũng được, SV cũng được và khuôn

mặt ở đó rất hoành tráng, sôi nổi hướng cơ chế như vậy chúng ta phải mạnh dạn đề xuất.
Tất nhiên trong đổi mới sẽ có nhiều cái khó nhưng đã có những cơ sở như vậy thì chúng ta

nhân lên.

Vấn đề chi hiệu quả nhất là phải đề ra phương pháp, có những lĩnh vực nên tập trung
chi cho nó, những lĩnh vực nào cần đi đầu thì chúng ta sẽ chi riêng các khoản cho nó, trường
mới xuất hiện sẽ khó khăn hơn những trường đã tương đối ổn định rất nhiều về cơ sở vật
chất, cần đầu tư nhiều hơn chứ không phải trường nào cũng chi bình quân hết  Hội đồng
phải thống nhất những nguyên tắc và chịu trách nhiệm trước Nhà nước, phải làm cho có hiệu
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quả. Ban soạn thảo cố gắng đề ra cải tiến nguyên tắc theo hướng nào? cải tiến cụ thể những
cái gì? để Hội đồng trên cơ sở đó thảo luận.

Phải nói cho Bộ Tài chính và xã hội biết rằng chúng tôi có 2.000 tỷ và đã chi bao

nhiêu % cho giải phóng mặt bằng, đây là trách nhiệm của Nhà nước.

Ông Trần Hồng Quân:

Theo Nghị định 69 về một số lĩnh vực văn hóa giáo dục có quyết định của Thủ tướng
giao đất sạch (đất đã đền bù giải tỏa xong và trong trường hợp các trường tự chi tiền để giải
tỏa đất đó Nhà nước sẽ bù lại) cho các trường. ĐHQG đã mất rất nhiều tiền cho việc đền bù

giải tỏa đất vậy thì ta có thể dựa vào Nghị định 69 để xin lại số tiền này không? Trong dự án
có phần XDCB và đền bù ta nên tính toàn bộ tiền đền bù là phần riêng còn XDCB là phần
khác  phải đặt vấn đề ra vì với các trường ngoài công lập Nhà nước cũng hứa là sẽ trả lại
tiền đền bù.

Ông Phan Thanh Bình:

Được 2.000 tỷ là mừng lắm vì các trường của TP thì không có tiền đền bù giải tỏa đất.
Năm 2002, đồng chí Tổng Bí thư về thì Bí thư Thành ủy Nguyễn Minh Triết hứa rằng 2 năm
sau sẽ giải tỏa xong đất cho ĐHQG. Tháng 4/2007 Thủ tướng yêu cầu đến năm 2008 địa
phương phải giải tỏa xong đất cho ĐHQG. Tuy đây là việc của địa phương nhưng ĐHQG
phải đi năn nỉ địa phương để giải tỏa đền bù.

Ông Trần Hồng Quân:

2.000 tỷ thì không đổi nhưng giá đất năm 2004 khác năm 2010, chi 2.000 tỷ để đền bù

theo giá hiện nay thì tốn rất nhiều tiền do đó lấn phần xây dựng lại.

Ông Phan Thanh Bình:

Hiện nay ĐHQG đang hoàn thành điều chỉnh dự án 6.800 tỷ được phê duyệt năm
2001, dự án hiện nay là 25.000 tỷ, trong đó chúng ta hứa rằng sẽ lo 20% (5.000 tỷ).

Ông Trần Chí Đáo:
Sau Đại hội Đảng cần đăng ký gặp Thủ tướng báo cáo là hết tiền và đặt ngay vấn đề

là xin bao nhiêu tỷ chứ đừng dừng ở Bộ Kế hoạch và Bộ Tài chính. Điều lệ trường mâu
thuẫn với Quy chế của ĐHQG đề nghị: chuẩn bị nội dung để làm việc với Thủ tướng cần
thiết thì mời Phó Thủ tướng và các Bộ khác đến nghe, không thể kéo dài mãi được.
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Ông Phan Thanh Bình:

Chúng ta bị hiệu ứng hậu VINASIN, Ban KHTC hoàn toàn bị bất ngờ. Năm nay
chúng ta đẩy nhanh tiến độ giải phóng đền bù nhưng bị ảnh hưởng của VINASIN nên thiếu
tiền.

Ông Trần Hồng Quân:
Báo cáo tài chính chưa phản ánh được chi phí đơn vị cần suy nghĩ thêm.

Ông Phan Thanh Bình:

Vấn đề này đã có Nghị định nên chúng ta cứ làm đúng theo Nghị định, muốn tăng học
phí phải làm đề án nâng cao chất lượng và bảo vệ trước Bộ Giáo dục và Bộ Thương binh xã

hội, nếu 2 Bộ đồng ý sẽ tăng học phí và có thẩm định đàng hoàng.

Ông Phan Thanh Bình kết luận:
Đây là lần đầu tiên theo nhiệm vụ của Hội đồng phải có đánh giá về tài chánh và dần

dần Ban Giám đốc sẽ cố gắng báo cáo trước Hội đồng về vấn đề này và sẽ càng ngày càng

phong phú hơn. Năm nay chỉ là một đánh giá chung để hiểu phân tích tài chánh, so sánh các

trường và tổng thể như thế nào.

Đối với lãnh đạo Đại học bây giờ cần phải hết sức quan tâm đến vấn đề tài chính Đại
học vì nó rất quan trọng, cuối cùng thầy cô sẽ sống như thế nào và nhiệt tình như thế nào?

Có thể thấy hiện nay đang có một hiệu ứng rất tốt từ trường ĐH Quốc tế cả về đào tạo lẫn
hoạt động, kể cả nghiên cứu. Trường ĐH Quốc tế vừa được một đề tài nghiên cứu cấp
ĐHQG khoảng 4 tỷ đồng. Đó là vấn đề tài chính, phải nhìn lại tài chính đó là ở loại hình nào

và ra sao, đây cũng là vấn đề đặt ra để các trường cùng cân nhắc. Hiện nay chúng ta đang ở
trong một vòng lẩn quẩn vì thu nhập thấp thì tăng quy mô, khi tăng quy mô thì phải tăng thầy
cô, khối lượng quản lý cũng tăng lên và cuối cùng không thể thoát được vấn đề thu nhập, còn

nếu không tăng thầy cô thì lại gặp phải vấn đề chất lượng bị giảm xuống, ngay cả khi quy mô
lớn cũng không thể đảm bảo được chất lượng. Do đó, làm Đại học phải phân tích về tài chính

để thấy rõ điểm yếu. Quản lý Đại học phải gắn giữa hoạt động chuyên môn và vấn đề tài

chính.

Hiện nay chúng ta có 693 tỷ và đã chi ra 682 tỷ, như vậy giữa thu và chi thì phần thu
cao hơn chi, đứng về mặt nguyên tắc là an toàn, nhưng chủ yếu là học phí và ngân sách,

khoảng 13% là chi khác. Phần chi khác thực sự không phải từ nghề của chúng ta mà chủ yếu
là từ học phí. Quỹ học phí rất nguy hiểm nên phải xem lại nghề nào, cái gì mạnh tương ứng
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để tăng kinh phí. Khu dịch vụ trung tâm phải bài bản hơn. Phải có một quan điểm đó là phải
nuôi một số đơn vị cần để phát triển cơ bản.

Quyết toán cuối năm còn khoảng 263 tỷ là rất lớn, chiếm ½ chi thường xuyên, phải cố
gắng quyết toán sớm, đúng hạn để coi như đã xài, điều này rất quan trọng và cần được quan
tâm và một vấn đề nữa là đồng tiền này phải xài như thế nào? Hiện nay Bộ Giáo dục-Đào tạo
đã đặt vấn đề là chúng ta tái đầu tư cơ sở vật chất như thế nào? Tái đầu tư bằng học phí như
thế nào? Trong điều kiện dự định năm 2020 trở thành hệ thống Đại học nghiên cứu là rất
khó, cần tính toán kỹ càng. Nếu chúng ta biết luật là chúng ta tái đầu tư để lấy lãi, cái này có

thể làm được, nhất là ở các trường công nghệ, các sản phẩm đưa ra không còn mua đứt bán
đoạn mà sẽ đầu tư vào các nghiên cứu có trả lãi. Trong vấn đề này hoặc là đầu tư trực tiếp
vào trong tái đầu tư về cơ sở vật chất và nghiên cứu khoa học hoặc sử dụng để lấy lãi làm

quỹ của trường.
Về kinh phí nghiên cứu khoa học: hiện nay kinh phí này vào khoảng 62 tỷ và hầu như

xài toàn bộ bằng ngân sách nhà nước. Ở mức kinh phí thấp như thế này thì ĐHQG khó mà
vươn lên đẳng cấp quốc tế vì năm 2011 ngân sách không tăng, thậm chí thấp hơn năm 2010
vài trăm triệu, như vậy thì phải tăng cường bằng cách nào? Các trường phải cùng suy nghĩ
thêm có thể là tăng cường bằng sản xuất hoặc kêu gọi doanh nghiệp và chúng ta làm rất dở ở
chỗ này. Hiện nay, thực sự chúng ta chỉ đi tìm mô hình.

Vấn đề thu nhập hiện nay thấp, trung bình thấp, tuy nhiên khi cân đối ra thì tương đối
phù hợp với khối đào tạo. Khối đào tạo là 33% cộng thêm 12% của vấn đề sự nghiệp giáo
dục nghĩa là vấn đề giảng dạy và vấn đề mời thỉnh giảng, như vậy là 46% đi về cho các thầy
cô. Ở khối sự nghiệp và khối nghiên cứu có 22% đi về cho con người cách công khai và nếu
tính thêm phần thỉnh giảng thì có 3% như vậy với 25% so với 33% của khối đào tạo thì vẫn
còn chênh lệch lớn, do đó rất khó để đẩy khối sự nghiệp và khối nghiên cứu đi lên. Đôi khi
khối sự nghiệp lại là lãnh đạo của khối giáo dục điều đó làm ảnh hưởng đến chất lượng điều
hành, lãnh đạo của ĐHQG.

Vấn đề chi khác: sau này sẽ có giải trình về 13% chi khác để có cái nhìn hợp lý hơn,

cần phải thành lập thêm quỹ khen thưởng của các đơn vị. Quỹ này dưới 13% thì một số đơn
vị là đúng nhưng cũng có một số đơn vị tăng hơn 20% quỹ khen thưởng, như vậy là hơn 1/5
ngân sách là để làm quỹ khen thưởng, vấn đề này cần phải cân nhắc vì quỹ khen thưởng lại
trở về con người, hầu như khối sự nghiệp và khối nghiên cứu không làm quỹ khen thưởng vì

không có tiền, do đó cũng ảnh hưởng đến cái chung.
Phân tích phần thu của Khoa học công nghệ: năm sau báo cáo về tài chính sẽ thêm

phần hoạt động Khoa học công nghệ.
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Vấn đề tăng học phí: từ tháng 10/2010 có Nghị định 49 của Chính phủ là đơn vị nào

muốn thu học phí cao thì phải lập một đề án đào tạo chất lượng cao. Bộ Giáo dục-Đào tạo và

Bộ Thương binh xã hội sẽ tổ chức thẩm định, sau khi thẩm định nếu đồng ý thì sẽ cho tăng
học phí. Hiện nay Khoa Y đang chuẩn bị hết sức nghiêm túc để đưa ra thẩm định. ĐHQG
cũng đã gợi ý các khoa của ĐH BK, ĐH KHTN, ĐH KHXH&NV đã được kiểm định AUN
hãy lấy đó để tăng học phí nhưng cũng khó vì bị ràng buộc bởi Nghị định đã ra.

Về xã hội hóa: ủng hộ nhưng phải đảm bảo chất lượng và đúng với quy định của nhà

nước.

Kích cầu: ủng hộ kích cầu như Bách khoa làm, hiện nay Quốc tế đã làm xong dự án
và trên tinh thần Thành phố ủng hộ Trường ĐH Quốc tế xây tòa nhà thứ 2. Hiện nay, kích

cầu của Thành phố phức tạp hơn trước rất nhiều, tiền bị giới hạn và hạn trả là trong 3 năm
(trước đây của Bách khoa là 11 năm), đây là một thử thách đối với trường ĐH Quốc tế.

Các doanh nghiệp vào xây trường, phân chia sử dụng: ủng hộ. Vấn đề này có thể lập
dự án, cùng làm với nhau và phải xin phép, phải cân nhắc đến mục tiêu giáo dục và không

làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục. Hiện tại, ĐHQG-HCM đang làm việc với Bộ Kế
hoạc đầu tư và Bộ Tài chính để xin dự án xây dựng khu trung tâm thương mại phục vụ cho
khu đô thị ĐHQG.

Mô hình đào tạo từ xa: phải cân nhắc vấn đề chất lượng, phải tính toán xem có chuyển
qua chính quy được không và làm như thế nào? Hiện nay mô hình đào tạo từ xa mở ra rất
nhiều, lượng sinh viên học từ xã giảm và bắt đầu có cạnh tranh. Dạy chính quy bằng phương
thức từ xa là một vấn đề mới, có thể tham khảo thêm cách làm của trường ĐH Bách khoa và

một số nước: vẫn phải lên lớp, nếu sinh viên không thể lên lớp thì bài giảng được thu lại và

đưa trên mạng để SV có thể đọc nhưng về nguyên tắc là vẫn tổ chức lớp.
Về báo cáo phân tích tài chính: đây là báo cáo nội bộ, hàng năm vẫn có Hội nghị Tài

chính và năm nay Hội nghị sẽ được tổ chức sau ngày 26/12 để phân kinh phí cho các đơn vị
và cũng sẽ bàn bạc về nguyên tắc đổi mới tài chính. Ban KHTC phải chuẩn bị chi tiết thêm

một số vấn đề và đồng ý sẽ có thêm 2 phần: đầu tư về KHCN và báo cáo thêm phần đầu tư
phát triển, khi đồng tiền ít thì phải đầu tư như thế nào cho hiệu quả, hiện nay cũng đã bắt đầu
xây dựng nguyên tắc về công bố tài chính.

Về tăng thu: đây là một vấn đề lớn của ĐHQG và hiện tại không có nhiều tiền, vì vậy
cần phân tích nguồn thu của các trường để có chiến lược tăng nguồn thu. Quỹ phát triển
ĐHQG-HCM cũng là một hướng để phát triển, trong thời gian trước mắt thì vẫn phải dựa
vào học phí. Nếu các trường dám làm chất lượng cao, quy mô nhỏ, học phí thích hợp thì sẽ
kiên quyết  đưa đề án cho 2 Bộ thông qua.
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Bộ trưởng Bộ Giáo dục-Đào tạo đã đồng ý miệng là sẽ cho 2 ĐHQG tuyển sinh riêng

và tới năm 2012 có thể thực hiện, điều này ảnh hưởng đến phương thức đào tạo nên phải cân
nhắc, phải suy nghĩ kỹ về phương án một số ngành nghề có thể vẫn phải thi tuyển nhưng một
số ngành nghề khác có thể ghi danh để học.

Về tài chính: đang xài khiêm tốn, hợp lý và theo đánh giá của Ban Giám đốc đã xài

hiệu quả 46% dành cho con người.
Kỳ họp lần sau dự kiến sẽ được tổ chức vào giữa hoặc cuối tháng 3. Nội dung: vấn đề

liên thông và kế hoạch năm 2012. Ban KHTC và Ban ĐH&SĐH sẽ có sự chuẩn bị thật sâu
để trình ra Hội đồng nguyên tắc liên thông. Theo kế hoạch ngày 2/3/2011 sẽ trình ra Hội
đồng những định hướng của năm 2012 để xây dựng kế hoạch đến tháng 6/2011 trình với Bộ
Kế hoạch đầu tư.

Cuộc họp kết thúc hồi 17h cùng ngày

TP.HCM, Ngày 24/11/2010

Thư ký

Lê Thị Anh Trâm


